



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า 15

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชี้รัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพใหญ่ วางนโยบายดึงคนเรียนอาชีวะ

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณีที่มีผู้สมัครเข้าเรียนสายอาชีวะน้อยกว่าเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กำหนดไว้มากกว่า สอศ. จะทำงานตามลำพังไม่ได้แล้ว แต่รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องเข้ามาจัดทำเป็นนโยบาย โดยตนอยากให้มองใน 3 ส่วนคือ 1. มหาวิทยาลัย ต้องหันมาตั้งหลักกันใหม่ เพราะทุกวันนี้เปิดรับเด็กแบบไม่อัน โดยไม่ได้ดูว่าเด็กมีความเข้มแข็งมากพอแค่ไหน มหาวิทยาลัยจึงเป็นตัวการหนึ่งในการแย่งเด็กอาชีวะ 2. สถานศึกษาอาชีวะต้องใช้เวลาสร้างชื่อเสียง โดยไม่ผลิตนักศึกษาเพื่อเป็นแรงงานเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องผลิตนักศึกษาที่มีความรู้วิชาการ และต้องสอนให้เด็กมีวิสัยทัศน์ในเชิงลึกด้วย เพราะการเน้นทักษะอย่างเดียวไม่อาจพัฒนาไปสู่การคิดหรือสร้างงานในระดับนวัตกรรม ใหม่ ๆ ได้ และ 3. หน่วยงานเอกชน บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาชีวะมีโอกาสได้ทำงาน ทั้งนี้ตนอยากเสนอว่าถ้าเราอยากยกระดับวิชาชีพด้านอาชีวะ เราก็ต้องกล้าให้ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่สูงกับผู้ที่จบจากสายอาชีวะด้วย

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวต่อไปว่า สำหรับพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา เมื่อมีผลบังคับใช้ จะทำให้อนาคตของสถานศึกษาอาชีวะเปิดสอนถึงปริญญาตรีสายอาชีพได้ เชื่อว่าจะมีผู้สนใจเรียนสายอาชีวะมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามตนมองว่าที่ผ่านมาเรามองการศึกษาที่ผูกติดกับปริญญามากเกินไป ดังนั้นเมื่อพ.ร.บ.การอาชีวศึกษาเปิดทางให้ดำเนินการได้หลายเรื่อง ทำไมเราไม่พูดถึงคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียน หรือการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพที่เน้นคุณภาพมากกว่าจะมุ่งเปิดปริญญาตรีหรือโทแข่งกัน

"ส่วนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่จะจัดตั้งนั้น ถ้าทำไม่ดีจะเป็นกรอบที่แข็งตัว จนอาจทำให้วิชาชีพอาชีวะไม่ก้าวไปไหนได้มากนัก ผมจึงคิดว่าการมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพต้องไม่เน้นสิ่งการจากเบื้องบน ไม่เช่นนั้นก็จะวนอยู่กับที่อีกเช่นเดิม" ศ.ดร.วิรุณ กล่าว.